

# บรรณาธิการแถลง

ข้อความที่ผมนำมาลงนี้ ได้ลงเผยแพร่ในจุฬาฯ สัมพันธ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 30 ประจำวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2528 และในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2528

## ทำพระเกี้ยวของรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถูกต้อง

ที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 442 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2528 ได้พิจารณานุมัติให้ดำเนินการโครงการรางวัลพระเกี้ยวทองคำ สำหรับผู้ใช้ภาษาไทยทางสื่อมวลชน ตามที่คณะกรรมการณรงค์เพื่อภาษาไทย และคณะกรรมการเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยทางสื่อมวลชนเสนอ

โครงการนี้จะพิจารณาให้รางวัลแก่สื่อมวลชนผู้ใช้ภาษาไทย ในขั้นต้นจะพิจารณาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางโทรทัศน์ก่อน มุ่งหวังให้เป็นแม่แบบแก่สังคม ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญทางภาษาไทย โดยแบ่งออกเป็น 7 รางวัลคือ ผู้อ่านข่าว ชาย, หญิง, ผู้บรรยายรายการสารคดี ชาย, หญิง พิธีกรรายการบันเทิงชาย, หญิง และผู้นำคำบรรยายความรู้ เป็น “รางวัลพระเกี้ยวทองคำ” ให้ในนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเข็มกลัดรูปพระเกี้ยวทำด้วยทองคำ 14 กระรัต พร้อมทั้งกิตติบัตรประกาศเกียรติคุณ

การให้รางวัลทำนองนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยจัดมาก่อนเมื่อ 30 ปีที่แล้ว โดยชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ ได้ให้รางวัลเป็นรูปใบโพธิ์มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่กลางใบโพธิ์ โดยได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์ด้วย

เกณฑ์การตัดสิน จะใช้ทั้งการเขียน การพูดที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ออกเสียง พูด ฟังได้ชัดแจนถูกต้องอักขระวรรคตอนและจังหวะ พิธีกรต้องมีมารยาทในการพูด ไม่ใช่คำแสดงมากเกินไป จะเริ่มทำการในช่วงกันยายน 2528-กุมภาพันธ์ 2529 โดยคณะกรรมการจะบันทึกวีดิโอเทปดูอย่างละเอียด

จะเห็นว่าที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นความสำคัญจึงอนุมัติให้ดำเนินการได้ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ถ้าท่านชอบฟังข่าวสารบ้านเมืองและของโลกจากวิทยุ หรือดูข่าวจากโทรทัศน์เป็นประจำ มักจะได้ยินผู้ประกาศหรือผู้ให้สัมภาษณ์ อ่านหรือให้สัมภาษณ์ที่ผิดหลักภาษาอยู่เสมอ แล้วจะไม่ให้เด็กจดจำว่าถูกต้องแล้วได้อย่างไร? เพราะผู้ประกาศก็ได้รับการรับรองแล้วจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ให้สัมภาษณ์ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้สูงส่งคมคายองอาจเป็นผู้มีเกียรติ มีชื่อเสียง และที่แยกแยะกันได้แก่ครู อาจารย์ ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการอบรมเยาวชนของชาติเบนเสียเอง แล้วอนาคตจะเป็นฉันใด? สำหรับส่วนตัวท่านเองนั้น จะเห็นด้วยกับโครงการนี้และพยายามแก้ไขในสิ่งผิดด้วยไหมเอ๋ย?

ประโยชน์ ตันติเจริญยศ